

Số: /ĐHNN – KHCN  
V/v tham gia hội thảo UNC2022  
của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

*Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

Kính gửi:

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2022) vào ngày 24.4.2022 với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng công nghệ Zoom.

Với thiết kế đổi mới, UNC2022 là chuỗi sự kiện trải dài từ tháng 11/2021 đến Ngày chính hội (24/4/2022) được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Với năng lực tổ chức và tâm huyết của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, UNC nói chung và UNC2022 là diễn đàn uy tín, hấp dẫn và truyền cảm hứng của các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ, văn hoá và quốc tế học các cấp, các bậc học tại Việt Nam.

Trong gần 600 bài viết gửi tới tham gia UNC2022 trong Ngày chính hội, Ban Tổ chức đã chọn 03 báo cáo trình bày tại phiên toàn thể và 428 báo cáo trình bày tại 33 tiểu ban song song diễn ra cả ngày 24.4.2022. Nội dung chính của các bài viết tham gia Hội thảo liên quan đến giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học, đổi mới/cải tiến dạy-học ngoại ngữ, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên các bậc học, v.v...

Hội thảo UNC2022 là một diễn đàn chuyên môn bổ ích dành cho giảng viên, giáo viên ngôn ngữ, ngoại ngữ các cấp, các bậc học trên toàn quốc. Tham gia UNC2022, các đại biểu còn được tham gia một cộng đồng nghiên cứu, học tập đáng tin cậy cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ cả nước kết nối và chia sẻ kinh nghiệm hay, các kiến thức chuyên môn dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN nhằm từng bước góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN gửi công văn này trân trọng cảm ơn Quý Sở đã giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua, phổ biến thông tin kịp thời tới giảng viên và giáo viên ngoại ngữ trong về việc tham gia chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Hội thảo UNC2022, giúp các chương trình này tổ chức thành công, hiệu quả với tổng số lượt đại biểu tham dự lên tới 8000 người. Chúng tôi hy vọng lần này, Quý Sở tiếp tục tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên tham gia Ngày chính hội UNC2022, qua đó giúp các giáo viên trau

dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng bài giảng, góp phần cải tiến thực trạng giáo dục ngoại ngữ hiện nay.

Chúng tôi xin gửi kèm công văn này Thông báo số 4 cập nhật những thông tin mới nhất về Ngày chính hội UNC2022, trong đó có link đăng ký tham gia miễn phí (<https://bit.ly/DangkyUNC2022>), hướng dẫn quy trình tham dự cùng với chương trình tổng thể và chương trình chi tiết của 33 tiểu ban song song.

Kính mong Quý Cơ quan gửi thông báo rộng rãi để giảng viên, giáo viên ngoại ngữ và các cán bộ quan tâm được biết và tham gia.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- BGH (để b/c);
- Các đơn vị trong và ngoài trường;
- Lưu: HCTH, KHCN, HA.

**HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO**

**Đỗ Tuấn Minh**

*P/S: Thông tin liên hệ xin gửi về Bà Trần Thị Hoàng Anh qua email: [UNC@ulis.vnu.edu.vn](mailto:UNC@ulis.vnu.edu.vn), điện thoại: 0934621062, địa chỉ: phòng 311 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.*